

(คำแปล)

สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติแสดงความกังวลที่มาตรการผู้สังหารนักต่อสู้เพื่อสิทธิที่ทำกินชาว ไทยไม่ถูกนำตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

(กรุงเทพฯ - 28 พย 2559) สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UNOHCHR)

ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการที่คดีฆาตกรรมนักต่อสู้ผู้ผลักดันเรื่องสิทธิที่ทำกินในภาคใ
ตของไทยหลายคดีถูกศาลยกฟ้องในที่สุด ท่ามกลางข้อจำกัดการทำงานที่เพิ่มมากขึ้นของนักต่อสู้เหล่านี้

นายโลรอง เมยลง (Laurent Meillan)

รักษาการตัวแทนประจำภูมิภาคของสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ

กล่าวหลังจากศาลอุทธรณ์ภาค 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี พิพากษายื่นคำตัดสินของศาลจังหวัดเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559

ให้ปล่อยตัวผู้ต้องสงสัยรายเดียวที่ถูกกล่าวหาว่าสังหารนายไช่ บุญทองเล็ก นักต่อสู้เพื่อสิทธิที่ทำกินภาคใต้

นายเมยลงกล่าวด้วยว่าเรื่องที่น่าเป็นห่วงเพิ่มมากขึ้นคือการไม่มีผู้รับผิดชอบการสังหาร

ศาลพิพากษาว่าไม่มีหลักฐานในคดีที่ผู้ต้องสงสัยถูกกล่าวหาว่าฆาตกรรมนายไช่ สมาชิกชุมชนคลองไทรพัฒนา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นับตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา มีเหยื่อ 4

รายที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมสิทธิที่ดินชุมชนในที่ดินผืนใหญ่ที่บริษัทขนาดใหญ่เข้าทำการรุกไล่ที่

ถูกลอบสังหารไปแล้ว แต่ไม่มีคดีใดที่สามารถหาคำตอบได้ว่าใครเป็นคนฆ่า เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 นายสุพจน์ กานสงฆ์

พยานรายหนึ่งในคดีนาย ไช่และเป็นญาติของเหยื่อผู้เสียชีวิต ได้รับบาดเจ็บจากการถูกลอบยิงถึง 8 ครั้ง

สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ขอให้กรมสอบสวนค
ดีพิเศษเข้าตรวจสอบรูปแบบเหตุการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวนี้แล้ว

“เป็นเรื่องที่น่ากังวลใจอย่างยิ่งที่หลังจากมีการลอบสังหารผู้คนเหล่านี้ รวมทั้งมีการโจมตีอื่นๆ อีกจำนวนหนึ่ง

แต่ปรากฏว่าการสอบสวนไม่สามารถนำตัวผู้ใดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้เลย” นายเมยลง กล่าว

พร้อมกับเสริมว่าคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติและสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)

ได้เข้าไปตรวจสอบบางคดีแล้ว

“เป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลต้องดำเนินการสอบสวนคดีลอบสังหารและพยายามสังหารทุกคนคืออย่างที่เป็นกลาง อิสระ และถี่ถ้วน

ตามข้อผูกพันของประเทศไทยที่ให้ไว้กับที่ประชุมทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนครั้งล่าสุดที่เจนีวา”

นับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา มีนักปกป้องสิทธิมนุษยชนอย่างน้อย 15 ราย ซึ่งรวมถึงสตรี 8 ราย

ถูกตั้งข้อกล่าวหาทางอาญาจากการทำงานของพวกเขา

สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติขอเรียกร้องให้รัฐบาลไทยรับประกันความปลอดภัยของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนทุกคนและถอนข้อกล่าวหาทางอาญาทั้งหมดที่มีต่อบุคคลเหล่านี้